

รายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
ประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



ผลการดำเนินงานตามนโยบายประกาศ

เจตนารมณ์ No Gift Policy

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ประกาศประกาศเจตจำนงสุจริตและเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกเทศกาล (No Gift Policy) และปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยดำเนินงานตามนโยบายและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้



ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้ข้อปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน

๒. ด้านความพร้อมรับผิดชอบ คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้กฎหมายระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการบริหารงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน

๖. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑



**A Declaration of The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1
On Hones Intention in the Administration of The Secondary Educational Service Area
Office Bangkok 1**

.....

The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 intend to conduct its organizational management and administration system with good governance. With an important focus on preventing and eliminating corruption and misconduct. This office wishes to build credibility to the society as organization adhering to the principles and standards of good governance. As the leader of the SESAO1, I would like to announce my intention to administrate this organization with honesty transparency, accountability, responsibility and ready to against all forms of corruption. In this regard, I urge all personnel to perform their duties with dedication, honesty and integrity by refraining from corruption and adhering to the following principles.

1. Transparency : We will reveal information regarding the implementation of official tasks and procurement, procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to participate in SESAO1 inspection and establish a precise administration and management system in dealing with complaints.

2. Accountability : We intend carry out our tasks efficiently, abide by laws and regulations, follow our processes lawfully and uphold responsibility and accountability when making decisions, while operating relevant administration and management systems, to gain credibility from the general public.

3. Corruptions : Avoid personal benefits such as bribery or special perks.

4. Organizational Culture and Integrity : We will not tolerate any forms of corruption and will put an end to any corruption found in our organization.

5. Organizational Work Ethics : We will set up concise performance standards and Personnel administration, budget, and work assignments to ensure equitability and accountability.

6. In the case of fraud, we will investigate and punish those who commit fraud seriously.

This announcement is hereby made known to all and must be strictly adhered to.

Announcement on June 19, 2026

(Mr.Kanok Yonchai)

Dirctor of The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1



曼谷中学教育区第1区办公室公告

关于：反映曼谷中学教育区第1区办公室在管理工作中的诚信意愿

曼谷中学教育区第1区办公室致力于实现良好治理，以预防和打击腐败为重点，展现诚信管理的决心。作为管理者，我们郑重承诺，在管理工作中秉持诚实、廉洁、透明的原则，确保各项事务可被监督，并对行为负责。我们坚决反对一切形式的腐败，要求全体员工以诚实、廉洁和道德为准则完成各项工作，杜绝不当行为。

1. 透明性方面：公布任务执行的相关信息，包括采购招标等，允许公众和相关方监督，并建立明确的投诉管理机制。

2. 责任方面：依法依规履行职责，对决策和管理行为负责，接受监督，以赢得公众信任。

3. 杜绝腐败方面：恪守诚实廉洁的职业操守，不利用职务谋私，不接受贿赂。

4. 机构内道德文化方面：坚决拒绝腐败行为，对发现的问题采取果断措施予以遏制。

5. 机构内工作道德方面：制定明确的工作标准，确保人事、预算管理和任务分配的公平与透明。

6. 腐败行为处理：对腐败行为进行严格调查，依法惩处相关责任人。

因此，特此發布此公告，以供公眾知悉。

公告日期：2026年06月19日

金凯荣

曼谷中学教育区第1区办公室主任

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของแผ่นดินด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเพิ่มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายกนก ยนต์ชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑



Announcement of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1
Subject : Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy)
Fiscal year 2026

.....

The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 has emphasized on managing organization with good governance to build faith and confidence in society that the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 is the good governance organization, I as the Director of the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 hereby declare and demonstrate my intention to perform duties and administer national affairs. I would perform my duties at the utmost my ability with accountability, honesty and transparency in accordance with the guideline for promoting ethics and adhere to the principle of good governance. I hereby pledge that all the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 executives and the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 officials have intention of not accepting neither gifts nor profits from performing our duties, both before and after performing our duties which would cause corruption and misconduct at the present and in the future. I would also stand against all forms of corruption to promote the honesty value and create an integrity organization culture in strong and sustainable ways.

This announcement is hereby made known to all and must be strictly adhered to.

Announcement on June 19, 2026

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kanok Yonchai'.

(Mr.Kanok Yonchai)

Director of The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1



基教委曼谷教育一区办公室

关于“不接受任何形式的礼物和馈赠政策”公告

——2026财政年度

曼谷市中学教育区第一区办公室致力于以廉洁治理的原则管理和运营机构，以向社会展示其作为廉洁治理组织的信誉与信任。作为曼谷市中学教育区第一区办公室的负责人，特此声明履行职责与管理事务的意愿，深刻认识并重视肩负的责任，承诺以诚实、公正、透明、可审查的方式尽职尽责，依据促进道德规范的方针，以最大努力行事。

本机构将严格遵循廉洁治理原则开展管理工作，并正式宣布本机构的所有管理者和工作人员承诺在履行职责期间及职责完成后，不接受任何形式的礼物和馈赠，以避免导致当前及未来的腐败行为和不当行为。此外，本机构还将坚定反对一切形式的腐败，旨在树立诚信价值观，推动建立道德和透明的组织文化，使其更加坚实和可持续发展。

特此公告

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jin Kaichang'.

金凯荣

基教委曼谷教育一区办公室主任

2026年06月19日

๑. กิจกรรมเคารพธงชาติประกาศเจตนารมณ์ เขตสุจริต

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.กนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นประธานฯ ดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ การประกาศ เจตนารมณ์เขตสุจริต ต่อด้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ และ kick off กิจกรรม ๕ ส. พร้อมให้โอวาท ฯ โดยมี นายถนอม บุญโต นายวสันต์ กิวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และบุคลากร ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (บางแวก)





๒. ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อน No Gift Policy และสร้างความรู้ความเข้าใจ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้จัดการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมอบนโยบายการขับเคลื่อน No Gift Policy และสร้างความรู้ความเข้าใจการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่

